



Asian Productivity Organization “The APO in the News”

Name of publication: Đọc báo tin tức (15 May 2015, Vietnam)

Page: <http://vietq.vn/thuc-day-hop-tac-apo-va-viet-nam-d61672.html>

Thúc đẩy hợp tác APO và Việt Nam



NGUYỄN NAM
15:16 15/05/2015

(VietQ.vn) - Sáng nay (15/5) tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Mari Amano - Tổng thư ký Tổ chức Năng suất Châu Á (APO).



- PTT Vũ Đức Đam tiếp Tổng thư ký Tổ chức Năng suất Châu Á
- Nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế hàng hải
- Doanh nghiệp Singapore áp dụng công nghệ nhằm nâng cao năng suất
- Nâng cao năng suất nhờ công nghệ tự động hóa

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Việt Thanh đánh giá cao những hỗ trợ của APO trong thời gian qua và mong muốn cá nhân ông Mari Amano và tổ chức APO sẽ tiếp tục có những hỗ trợ hơn nữa để thúc đẩy phong trào năng suất, chất lượng tại Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Trần Việt Thanh, những năm gần đây, vấn đề năng suất, chất lượng ở Việt Nam đang rất nóng, thu hút sự quan tâm của Chính phủ, các cấp bộ ngành và người dân Việt Nam.



Thư trưởng Trần Việt Thanh tiếp ông Mari Amano - Tổng thư ký tổ chức APO. Ảnh: N. N

"Ở Việt Nam, một bức tranh năng suất chất lượng rất thấp, có những lĩnh vực thấp hơn cả Lào. Trong những phiên họp của Chính phủ gần đây, Chính phủ đề cập và đang tìm hiểu về vì sao năng suất lao động Việt Nam lại thấp như vậy. Trong khi đó, Việt Nam lại đang tăng cường, mở rộng hội nhập với các hiệp định thực hiện và sẽ được ký kết trong thời gian tới. Hội nhập nhiều nhưng thách thức cũng rất lớn khi doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam nhiều hơn, cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn", Thư trưởng Trần Việt Thanh cho biết.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Mari Amano đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam. Ông cho rằng, 54 năm hoạt động của APO, tổ chức tăng cường tiếp cận các phương thức đổi mới, cải tiến năng suất chất lượng của các nước. Phát triển các công cụ, mô hình nâng cao năng suất, ứng dụng tại các doanh nghiệp của các nước như 5S, Kaizen...

"Đây là việc tiếp cận mang tính vĩ mô, tác động tới các chính sách của các quốc gia để các chính sách đó tốt hơn đối với doanh nghiệp. Để Việt Nam đi đúng hướng hơn, nâng cao tầm mới về năng suất, chất lượng", ông Mari Amano cho biết.



Đoàn tiếp chụp ảnh lưu niệm cùng với ông Mari Amano - Tổng thư ký APO. Ảnh: N. N

Cũng theo ông Mari Amano, nhằm giúp đỡ cho cơ quan chức năng và doanh nghiệp Việt Nam trong việc tăng cường các hoạt động năng suất, chất lượng, trong thời gian tới, APO sẽ tăng cường, hỗ trợ hơn nữa cho phía Việt Nam các hoạt động đào tạo, nghiên cứu để tăng cường năng lực, thể chế chính sách hỗ trợ Việt Nam.

Được biết, hiện trong thành viên của APO, có 12 nền kinh tế thu nhập trung bình, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, tổ chức này cũng có 3 nền kinh tế thu nhập thấp là Bangladesh, Campuchia, Nepal. APO tiến hành trên 100 dự án mỗi năm.